

BÁO CÁO
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BÁO CHÍ THÁNG 5
(Từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2013)

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TRONG THÁNG:

1. Trong tháng 5, các cơ quan báo chí đã bám sát tôn chỉ mục đích, đồng thời nghiêm túc thực hiện các định hướng tuyên truyền của cơ quan quản lý và cơ quan chỉ đạo báo chí. Có thể thấy, các cơ quan báo chí đã có nhiều cố gắng trong việc nâng cao chất lượng các tin, bài, chuyên trang, chuyên mục, các chương trình truyền hình trực tiếp cũng như các phóng sự, phỏng vấn,... Nhiều chương trình phát thanh, truyền hình của đài, chuyên mục của báo ngày càng được đông đảo khán, thính giả, độc giả quan tâm theo dõi và đánh giá cao. Đồng thời, các cơ quan báo chí cũng đã chủ động, tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị - xã hội của tỉnh và đất nước; trong đó đã chú trọng thông tin về các hoạt động của Đảng bộ và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan báo chí trong tháng đã tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; các nghị quyết Trung ương, Tỉnh ủy vào cuộc sống; đặc biệt chú trọng tuyên truyền hoạt động của Đảng bộ, chính quyền các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*”, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; việc triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5 và quý II năm 2013; tuyên truyền chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; triển khai, quán triệt việc học tập các kết luận, nghị quyết TW6 (khóa XI); tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*”; tuyên truyền các hoạt động thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 127 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2013); 195 năm Ngày sinh Các-Mác (05/5/1818 - 05/5/2013); 59 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2013); 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) và Tháng Công nhân năm 2013 do Trung ương phát động; tuyên truyền phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013).

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về các hoạt động phòng chống dịch bệnh để chủ động ngăn chặn sự xâm nhiễm chủng virus cúm A/H7N9 vào Việt

Nam, cũng như triển khai các biện pháp phòng chống tại cộng đồng, tránh lây nhiễm sang người; tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông; phản ánh kết quả năm học 2012-2013 và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp... cũng được các cơ quan báo chí quan tâm.

2. Hoạt động của các cơ quan báo chí, truyền thông địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phản ánh về Đắk Lắk:

a. Báo chí địa phương:

- Báo Đắk Lắk trong tháng đã thông tin khá toàn diện mọi mặt của địa phương trên tất cả các lĩnh vực KT-CT, VH-XH, QPAN; trong đó chú trọng thông tin về việc tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*", gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "*Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tu trong sáng, cuộc sống riêng giản dị*".

Các sự kiện, các ngày lễ lớn được Báo chủ động, triển khai tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đảm bảo các hoạt động theo định hướng đã đề ra. Đặc biệt, đã bám sát các sự kiện, đưa tin đầy đủ, kịp thời về các hoạt động xảy ra trong tỉnh, nhiều bài viết, phóng sự có chất lượng tốt được đông đảo bạn đọc quan tâm.

- Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh luôn chú trọng đổi mới hình thức, nội dung và kết cấu chương trình phù hợp, từng bước đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán, thính giả. Ngoài ra đã tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn là đúng đắn. Kịp thời tuyên truyền phản bác những luận điệu xuyên tạc, chủ động đấu tranh góp phần làm thất bại âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Tuyên truyền kết quả các đợt sinh hoạt chính trị góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); chú trọng thông tin và biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các mô hình quản lý và làm kinh tế giỏi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả...

b. Báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh:

Các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn, đã chú trọng đến các nội dung định hướng tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo và cơ quan quản lý trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình qua việc phản ánh đầy đủ, toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội diễn ra trong tỉnh, một số cơ quan báo chí như: Tiền phong, Lao động, Tuổi trẻ, Thanh niên, TTXVN, VOV, VTV Đà Nẵng... đã có nhiều tin, bài, phóng sự hay, phản ánh kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân và định hướng dư luận xã hội.

II. NHỮNG VẤN ĐỀ NỔI BẬT ĐƯỢC BÁO CHÍ PHẢN ẢNH TRONG THÁNG:

1. Nhân Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2557, các cơ quan báo chí như Đài PT-TH tỉnh, báo Đắk Lắk, Tiền phong, VTV Đà Nẵng, VOV, TTXVN,... đã phản ánh hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm và gửi lời chúc đại hoan hỷ và đoàn kết, sức khỏe, trường thọ đến toàn thể tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đánh giá cao sự gắn bó, đồng hành của các chùa, tịnh xá trên địa bàn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, những đóng góp tích cực của các vị chức sắc, đồng bào Phật tử vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thể hiện truyền thống của Phật giáo theo tinh thần "đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội"; hăng hái tham gia các phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", sống "tốt đời đẹp đạo", góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Báo Đắk Lắk và một số cơ quan báo chí như: Đài PT- TH tỉnh, Đài truyền hình Việt Nam; VOV; Quân đội Nhân dân, Lao động, Tiền phong, Thanh niên, Tuổi trẻ, Dân Việt, TTXVN, Nhân dân, Sài gòn giải phóng ... đã dành thời lượng trên các mặt báo để đăng tải các bài viết, hình ảnh, phóng sự về các hoạt động hướng tới kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2013) và 102 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2013) và tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người Hồ Chí Minh".

3. Về lĩnh vực giáo dục, các cơ quan báo chí tiếp tục phản ánh các thông tin liên quan đến công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 và công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng và THCN để tạo điều kiện cho phụ huynh và học sinh tiếp cận thông tin trước khi bước vào mùa thi mới như: *Sở GD-ĐT Đắk Lắk họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT; Đắk Lắk sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT* (Đài PT-TH tỉnh); *Thí sinh cần nhắc chọn trường, chọn ngành* (Dân Việt ngày 07/5); *Bộ GD&ĐT hướng dẫn kiểm tra các thiết bị mang vào phòng thi; Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2013: Tạo điều kiện để thí sinh được dự thi tại trường theo nguyện vọng* (Giáo dục thời đại, Đắk Lắk); ...

4. Xung quanh các vấn đề về công tác quản lý, khai thác và sử dụng các hồ, đập chứa nước tại huyện Ea H'leo:

Ngày 24/5, báo Đắk Lắk đăng bài: *Khó khăn trong công tác quản lý, khai thác và sử dụng các hồ, đập chứa nước tại huyện Ea H'leo*. Bài báo phản ánh: bằng các nguồn vốn, từ năm 1980 đến nay huyện Ea H'leo đã xây dựng được 43 công trình thủy lợi vừa và nhỏ ở các xã, thị trấn. Nhờ những công trình thủy lợi này, bà con nông dân ở các xã, thị trấn trong huyện đã chủ động được nguồn nước trong sản xuất, tưới cho cây trồng khi mùa khô đến.... Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn là sau khi các hồ, đập chứa nước được xây dựng hoàn thành, đại diện ngành chức năng của huyện lập hồ sơ bàn giao cho chính quyền các xã quản lý và đưa vào sử dụng thì một số công trình hầu như đã trở thành... vô chủ. Vì thế dẫn đến thực trạng chung: nhiều công trình thủy lợi ở các xã mất thiết bị như tay quay, vô lăng điều khiển công áp lực, kênh dẫn nước đầu mối, tràn xả lũ...

5. Vấn đề được nhiều cơ quan báo chí quan tâm đưa tin, bài trong tháng qua là tình trạng đuối nước ở trẻ em và giải pháp khắc phục. Một số báo như: Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh, Tiền phong, Lao động, Tuổi trẻ, TTXVN,... đã có nhiều tin, bài phản ánh kịp thời vụ tai nạn đuối nước tại địa bàn huyện Buôn Đôn làm 4 em bị chết đuối trong đó có 3 học sinh nữ, 1 học sinh nam.

- Cũng thông tin về chủ đề trên, ngày 20/5, báo Tiền phong đăng bài viết: *Tây Nguyên - thiếu nơi cho trẻ học bơi*. Bài báo phản ánh về những vụ học trò đùa giỡn trên ao hồ đầu hè bị đuối nước liên tục xảy ra khiến vô số bậc cha mẹ đau xót, âu lo. Và những vụ tai nạn đuối nước vừa qua xảy ra trên địa bàn tỉnh cũng là dịp để ngành giáo dục rà soát lại cách thức tổ chức sinh hoạt cho học sinh sau mỗi kỳ thi học kỳ. Bởi hiện tại ở Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung còn quá ít nơi có điều kiện tổ chức dạy bơi, học bơi cho thanh thiếu nhi.

6. Về tình hình quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm:

Báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh và Cổng thông tin điện tử tỉnh đồng loạt đăng, phát thông tin về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Đoàn liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, trong “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2013 từ ngày 15/4 đến 15/5/2013, Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại 45 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh, phát hiện 30 cơ sở vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước đó, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cũng đã tổ chức Lễ ký cam kết chấp hành đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn nhằm tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), đặc biệt là an toàn thực phẩm (ATTP) tại các bếp ăn tập thể, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp chính quyền, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống, trách nhiệm của ban giám hiệu các trường học có bếp ăn tập thể cũng như cộng đồng trong công tác bảo đảm chất lượng VSATTP.

7. Thông tin về tình hình quản lý và bảo vệ rừng:

- Báo Tuổi trẻ ngày 25/5 đưa tin: *Phá rừng phòng hộ lấy đất sản xuất*. Bài báo phản ánh: Người dân huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) phản ánh rừng phòng hộ thuộc huyện này ở địa bàn giáp ranh hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk đang bị tàn phá dữ dội. Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa, những người dân di cư tự do đến xã Cư Sang, huyện Ma Đrăk (Đắk Lắk) phá rừng để lấy đất sản xuất. Hiện Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa đang phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk điều tra, củng cố hồ sơ chuyển cơ quan chức năng khởi tố vụ án hủy hoại rừng.

- Ngày 09/5, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin: *Khởi tố vụ xe tải chở 24m³ gỗ lậu nghi kiểm lâm tiếp tay*. Bài báo cho hay: Hạt Kiểm lâm của Vườn Quốc gia Yok Đôn đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh hoàn tất hồ sơ để khởi tố điều tra vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật vụ xe tải chở gần 24m³ gỗ lậu bị lật nhào trên Tỉnh lộ 16, xã Cư M'lan, huyện Ea Súp. Toàn bộ số gỗ này không có dấu búa kiểm lâm. Nếu vận chuyển trót lọt về TP. Buôn Ma Thuột, khối lượng gỗ lậu này có giá trên 600 triệu đồng. Ông Trần Văn Thành

cho biết: đến nay vẫn chưa có ai đến trình báo, nhận là chủ sở hữu của xe tải và số gỗ nói trên. Trước khi bị lật, xe tải chở gỗ lậu này đã đi qua một số chốt kiểm soát của lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn nhưng không gặp bất kỳ sự cản trở nào từ phía cơ quan chức năng.

- Báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh và một số cơ quan báo chí như Tiền phong, Quân đội nhân dân, Thanh niên, TTXVN, VOV ... đồng loạt đăng tải thông tin về việc: Tổng cục An ninh II (Bộ Công an) đã có văn bản gửi Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) đề nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân của ông Trần Văn Thành, Quyền Giám đốc VQG Yok Đôn do liên quan đến một số sai phạm trong công tác quản lý. Kết luận, đánh giá của Đoàn kiểm tra cho biết ông Trần Văn Thành có biểu hiện vi phạm quy chế làm việc của Vườn và nguyên tắc tập trung dân chủ, nhiều nội dung quan trọng không thống nhất trong lãnh đạo đơn vị, nhận xét cán bộ mang tính chủ quan cá nhân gây tình trạng bức xúc trong cán bộ công nhân viên của Vườn.

Từ tình hình trên, Tổng cục An ninh II đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân của ông Trần Văn Thành liên quan đến các nội dung sai phạm trên. Đồng thời có biện pháp củng cố, kiện toàn lại tổ chức cơ sở Đảng, công tác tổ chức cán bộ tại VQG Yok Đôn.

8. Công tác quản lý và bảo tồn voi:

- Báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã tích cực cập nhật và đăng tải thông tin có một voi rừng bị nạn được lực lượng cứu hộ giải cứu.

Tiếp tục thông tin về vụ việc trên, hiện nay Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cùng Vườn quốc gia (VQG) Yok Đôn đã thả con voi rừng mắc bẫy về lại khu vực rừng nguyên sinh thuộc tiểu khu 417 của VQG sau một tuần chăm sóc, điều trị vết thương.

9. Thông tin về công tác quản lý chất lượng công trình giao thông:

Ngày 07/5, báo Đắk Lắk có bài viết: *Quản lý chất lượng công trình giao thông: Cần giải pháp đồng bộ*. Bài báo phản ánh những năm qua, trên địa bàn tỉnh nhiều dự án hạ tầng giao thông được Trung ương và địa phương đầu tư xây dựng một cách khá đồng bộ, trong đó một số công trình có quy mô lớn, nhưng khi vừa hoàn thành đã có sự cố về chất lượng. Với những bất cập về chất lượng các công trình giao thông dẫn đến những hệ lụy là gây lãng phí tiền của và mất an toàn giao thông. Vì vậy, vấn đề bảo đảm chất lượng các công trình hạ tầng giao thông có ý nghĩa rất quan trọng và đòi hỏi một giải pháp đồng bộ từ nhiều phía. Đề nghị ngành giao thông Vận tải cần tăng cường công tác quản lý chất lượng của các đơn vị tư vấn giám sát, thiết kế, nhà thầu thi công; kiểm soát chặt chẽ quá trình thi công trên công trường, kể cả các nhà thầu phụ nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời những đơn vị thi công chưa đạt yêu cầu, hoặc không đủ điều kiện, năng lực thi công công trình...

10. Về tình hình tội phạm và vi phạm về kinh tế, xã hội cũng đã được các cơ quan báo, đài, đặc biệt là một số báo chuyên ngành khai thác và có những thông

tin phản ánh thường xuyên. Đây được xem là vấn đề phức tạp và gây nhiều bức xúc trong dư luận. Những tin bài liên quan:

- Báo Tiền phong ngày 02/5 đưa tin: *Kê khống tiền in phiếu bầu cử*. Theo kết luận số 23/KL-TTr của Thanh tra tỉnh cho thấy, từ tháng 4 đến tháng 5/2011, Phòng Nội vụ huyện Cư M'gar và cơ sở in Tấn Đức đã ký với nhau hai hợp đồng in danh sách và tiêu sử những người ứng cử, phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, phiếu bầu cử HĐND cấp xã với tổng giá trị 205 triệu đồng. Thanh tra tỉnh xác minh thấy số tiền nâng khống hơn 147 triệu đồng, riêng giá in phiếu bầu cử và danh sách ứng cử viên đã bị nâng khống gấp 3,5 - 7 lần. Phòng Nội vụ huyện Cư M'gar đã 3 lần làm báo cáo giải trình nhưng vẫn bất nhất, không có cơ sở và trái quy định của pháp luật.

- Ngày 09/5, báo Đắk Lắk đưa tin: *Cần cảnh giác đối với các khoản chào vay vốn nước ngoài*. Theo đó, ngày 06/5/2013, UBND tỉnh có công văn số 807/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh về việc thông tin liên quan đến các khoản chào vay vốn nước ngoài. Đề chủ động trong công tác phòng ngừa ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, rửa tiền quốc tế của các tổ chức, cá nhân nước ngoài, UBND tỉnh yêu cầu: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường cảnh giác; khi nhận được lời chào vay vốn nước ngoài thì không vội vàng phát hành thư mời, thư hứa bảo lãnh, giấy ủy quyền vay vốn, đón tiếp các tổ chức, cá nhân...khi chưa nắm được thông tin về đối tác cho vay vốn nước ngoài để tránh bị lợi dụng, thiệt hại về kinh tế, đồng thời, kịp thời trao đổi với Công an tỉnh để phối hợp xác minh xử lý.

- Báo Đắk Lắk và một số báo như Thanh niên, Dân Việt, Sài Gòn Giải phóng... đã đăng tải thông tin về việc: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh đã lập biên bản xử phạt hành chính và đề nghị thanh tra Chi cục xử phạt ông Vương Hồng Tân (Phó Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Cư Puôr - huyện Ea Kar) vì đã ký hợp đồng cung cấp cho người dân trồng giống bí lạ có nguồn gốc từ Trung Quốc. Qua kiểm tra, Chi cục Bảo vệ thực vật Đắk Lắk phát hiện giống bí Nhất Phẩm chưa có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, trên bao bì in toàn chữ Trung Quốc.

- Thông tấn xã Việt Nam, ngày 21/5 có bài: *Truy tìm 11 chủ 'doanh nghiệp ma buôn cà phê*. Ngày 21/5, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, theo kết quả điều tra của các cơ quan chức năng, 11/15 doanh nghiệp kinh doanh nông sản chủ yếu mua bán cà phê trên địa bàn thị xã Buôn Hồ sử dụng chứng minh nhân dân của người khác bị mất để đăng ký thành lập doanh nghiệp. Các doanh nghiệp mới thành lập này đã thực hiện ngay việc mua cao, bán thấp trong kinh doanh cà phê, sau đó nhanh chóng "mất tích". Các doanh nghiệp này không những trốn thuế, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (VAT) của Nhà nước mà còn làm xáo trộn thị trường, gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh cà phê, nông sản chính đáng khác trên địa bàn. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, truy tìm các chủ doanh nghiệp "ma" để xử lý theo pháp luật.

- Đài PT-TH Đắk Lắk, báo Đắk Lắk, Kênh ANTV đưa tin về vụ việc trong những tháng gần đây, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tình trạng một số đối tượng gọi điện thoại đến các trường học, tự xưng là cán bộ của Phòng Cảnh sát PCCC – Công an tỉnh và đặt vấn đề mở các lớp tập huấn miễn phí về công tác PCCC theo chương trình mới. Đây là một thủ đoạn lừa đảo mới khá tinh vi, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân cần nâng cao cảnh giác, nếu phát hiện các đối tượng có những hoạt động tương tự phải báo ngay cho chính quyền và cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

- Ngày 21/5, trong chuyên mục Đơn thư của báo Pháp luật Việt Nam có bài: *Nguyên cán bộ CSHS ngang nhiên đi xe tạm giữ của người dân?*. Bài báo phản ánh: Dự luận thị xã Buôn Hồ xôn xao về chiếc xe ô tô hiệu Toyota mang biển số 47T-1112 do bà Lưu Thị Thanh Thủy (ngụ ở phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ) đứng tên chủ sở hữu là chiếc xe vi phạm giao thông. Tuy nhiên, ông Trần Thanh Chương, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk hiện đang sử dụng chiếc xe này đi lại, trong khi giấy đăng ký xe bà Thủy vẫn đang giữ.

Mới đây, vợ chồng bà Thủy đã chính thức gửi đơn tố cáo ông Trần Thanh Chương (thường trú tại 09 AmaKhê phường An lạc, Thị xã Buôn Hồ), nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk về hành vi chiếm đoạt, sử dụng trái phép tài sản công dân. Trong đơn tố cáo bà Thủy còn yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hành vi coi thường pháp luật này.

11. Thông tin về những sai phạm tại Trung tâm tế huyện Ea Kar

- Đài Tiếng nói Việt Nam, ngày 22/5 đăng bài: *Nhiều sai phạm ở Trung tâm Y tế huyện Ea Kar*. Tác giả phản ánh từ nhiều năm nay, tại Trung tâm Y tế huyện Ea Kar xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý và tổ chức nhưng chưa được giải quyết dứt điểm nên đã gây thêm nhiều nghi ngờ và bức xúc trong dư luận. Cụ thể là: ông Lương Đình Tháp, Giám đốc, kiêm Bí thư chi bộ Trung tâm Y tế huyện EaKar đã có một số biểu hiện sai phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chưa kịp thời đôn đốc, kiểm tra giám sát đối với một số hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý. Đồng thời, đã để xảy ra nhiều sai phạm, để cán bộ cấp dưới tố cáo, khiếu nại cấp trên, cán bộ công nhân viên bất đồng, gây mất đoàn kết trong đơn vị.

12. Tiếp tục thông tin về một vụ bán hồ thủy lợi:

- Ngày 22/5, báo Đắk Lắk có bài viết: *Thêm một vụ bán hồ thủy lợi cho cá nhân*. Trong khi dư luận về vụ Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An tự ý bán hồ, đập thủy lợi cho cá nhân chưa lắng xuống thì mới đây, phóng viên Báo Đắk Lắk lại tiếp tục phát hiện thêm một vụ việc tương tự cũng trên địa bàn huyện Krông Pắc... Theo ông Trần Thỏa Hợp, Phó Chủ tịch UBND xã Krông Buk (huyện Krông Pắc) cho biết thì việc mua bán này diễn ra từ năm 2007. Sau khi giải thể, Công ty Cà phê Phước Sơn đã tiến hành bán 2 hồ chứa nước K49 và K47 cho các hộ dân. Cụ thể, hồ K49 có diện tích hơn 5,6 ha, được bán cho ông Vũ Đăng Hòa (thôn 1, xã Ea K'ly). Hồ này tưới khoảng 100 ha cà phê và khoảng 20

ha lúa. Còn hồ K47 có diện tích hơn 16,3 ha được bán cho ông Mã Minh Vỹ và bà Trần Thị Thơ (cùng ở thôn 6 xã Krông Buk). Hồ nước này tưới cho các buôn M'Ê, Ea Oh, thôn 6 (xã Krông Buk) và một phần diện tích của buôn Krái B và buôn Krông Pak (thuộc xã Ea Kly). Trong đó, chỉ riêng tại các buôn M'Ê và Ea Oh đã có trên 70 ha cà phê của đồng bào dân tộc thiểu số phải trả tiền để mua nước tưới.

Trong khi đó, theo ông Lê Khánh, Phó Chủ tịch HĐND xã Krông Buk thì từ nhiều năm nay, người dân đã phản ánh tình trạng các chủ hồ chứa nước sau khi mua lại hồ đã thu tiền nước tưới của dân. HĐND xã đã rất nhiều lần có ý kiến tại các cuộc họp với tỉnh và huyện, nhưng đến nay sự việc vẫn không được giải quyết. Trong khi đó, ông Trần Quốc Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc cũng thừa nhận là việc này huyện đã biết tuy nhiên do xã chưa có văn bản cụ thể nên chưa thể tiến hành xử lý.

13. Một số vấn đề dư luận quan tâm được các cơ quan báo chí tập trung phản ánh:

- Báo Tiền phong ngày 02/5 đăng bài viết: *Đúng nguyên tắc hay vô cảm?*. Bài báo có đoạn: Sau 20 năm phục vụ ngành y tế ở huyện Buôn Đôn, bác sĩ Bun Mung Lào qua đời mà không được thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội. Vợ con ông bản cùng phải đi khiếu nại và đều nghe trả lời "Ai bảo ông ấy chết sớm?". Cái chết đến với bác sĩ Bun Mung Lào khiến gia đình ông rơi vào những khó khăn không lường trước được. Ông Siu Thất, Phó Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn cho biết ông rất bất bình khi dõi theo sự việc này. Khi nghe một phó giám đốc Sở Y tế cũng là người dân tộc thiểu số lạnh lùng phán: "Ai bảo ông ấy chết sớm!", ông đã nổi giận quát: "Lãnh đạo mà vô cảm đến vậy, liệu có đáng ngồi trên cái ghế ấy không?".

- Ngày 07/5, báo Đắk Lắk đưa tin: *Một ngôi trường bị xuống cấp nghiêm trọng*. Tác giả cho biết: Trường THCS Hùng Vương, xã Yang Reh (Krông Bông) là ngôi trường thuộc xã vùng 3, được xây dựng từ năm 1996 với 10 phòng học cấp bốn và 4 phòng học bằng gỗ. Qua hơn 17 năm đưa vào sử dụng, đến nay cơ sở vật chất của ngôi trường đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm tiêu chuẩn dạy và học cho nhà trường; nhất là mùa mưa đang đến gần. Đề nghị các cấp, ngành quan tâm, tạo điều kiện khắc phục tình trạng này để bảo đảm an toàn, đáp ứng nhu cầu dạy và học của một trường thuộc xã vùng 3...".

- Báo Tuổi trẻ online ngày 07/5 đăng bài: *Không phê chuẩn khởi tố vì bệnh vực người nhà* của tác giả Trung Tân về vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 29/8/2012 tại xã Ea Ning, huyện Cư Kuin. Đến ngày 23/5, Trang thông tin điện tử của Viện Kiểm sát tỉnh đưa tin: *Một Kiểm sát viên khiếu nại phóng viên Báo Tuổi trẻ*. Kiểm sát viên Nguyễn Thị Minh, hiện đang công tác tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Cư Kuin, Đắk Lắk, làm đơn khiếu nại đến Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ online và Trưởng cơ quan đại diện báo Tuổi trẻ tại Đắk Lắk để khiếu nại tác giả Trung Tân viết bài có nội dung không đúng sự thật, chỉ là suy diễn chủ quan không có căn cứ. Qua thông tin từ Lãnh đạo VKSND huyện Cư Kuin cho biết, vụ án xảy ra được Liên ngành quan tâm họp bàn và thống nhất từng bước xử

lý, không có vấn đề "Viện không chịu phê chuẩn" như bài báo đã nêu. Còn Thiếu tá Võ Ngọc Quang có mặt trong cuộc họp liên ngành cũng không thừa nhận phát biểu những nội dung như báo Tuổi trẻ đăng. Quan điểm của lãnh đạo VKSND huyện Cư Kuin là ai sai người đấy phải chịu trách nhiệm, và phải được xử lý nghiêm túc theo quy định của pháp luật, bất kỳ người đó là ai..

- Ngày 12/5 báo Đắk Lắk đưa tin về tình trạng gia tăng đột biến sinh con thứ 3 tại xã Quảng Hiệp, huyện Cư M'gar. Theo bài báo: Xã Quảng Hiệp (Cư M'gar) hiện có 2.530 hộ, 11.780 nhân khẩu, sinh sống ở 12 thôn, trong đó, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có chồng là 2.017 chị, chiếm 17% dân số. Theo số liệu tổng hợp của Ban Dân số - KHHGD xã Quảng Hiệp, năm 2012, xã có 161 trẻ em được sinh ra, trong đó, tỷ lệ trẻ là con thứ 3 trở lên chiếm 29,2% (tăng so với năm 2010, 2011 lần lượt là 10% và 9,2%), cao hơn mặt bằng chung của tỉnh 16,53%. Không chỉ ở người dân mà tình trạng sinh con thứ 3 còn diễn ra ngay trong đội ngũ cán bộ viên chức và đảng viên: có 1 cán bộ và 1 đảng viên sinh con thứ 3.

- Ngày 22/5, báo Đắk Lắk đưa tin: *Cần tạo thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp bằng giấy giới thiệu của cơ quan báo chí*. Tác giả nhận định: Hiện nay, có không ít phóng viên trẻ đang công tác tại một số cơ quan báo chí, trong đó có Báo Đắk Lắk, do chưa đủ thời gian công tác theo quy định tại Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) nên chưa được cấp Thẻ nhà báo, phải tác nghiệp thông qua Giấy giới thiệu ngắn hạn của tòa soạn (có giá trị hành nghề như thẻ nhà báo). Tuy nhiên, trong quá trình tác nghiệp, phóng viên bị gặp trở ngại do không có Thẻ nhà báo. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp khi xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan báo chí để giúp phóng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Ngày 27/5, báo Đắk Lắk có bài viết: *Sông lở vì ... "cát tặc"!*. Tác giả phản ánh: Sông Krông Ana có chiều dài hơn 200km, bắt nguồn từ dãy Cư Yang Sin, chảy qua các huyện Krông Bông, Cư Kuin và Lắk, sông Krông Ana đến thị trấn Buôn Tráp (huyện Krông Ana) thì hợp lưu với sông Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) thành sông Sêrêpôk. Nhưng hiện nay, việc khai thác cát tràn lan ở hai con sông này đã làm sạt lở cả đôi bờ sông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân quanh vùng. Tình trạng "cát tặc" lộng hành trên sông Krông Ana xảy ra đã nhiều năm qua, nhưng vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để.

- Ngày 28/5 báo Tiền phong có bài viết: *Tù mù làng 25 năm không có điện*. Tác giả phản ánh tại Xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn), hiện có một làng đi kinh tế mới theo chính sách đứng trước nguy cơ xóa sổ do nhiều hộ dân bức bí đã lần lượt bán nhà, bán đất ra đi. Nguyên nhân là nhiều năm nay hàng trăm hộ dân ở đây vẫn sống cảnh "đèn dầu". Hiện, xã có 5/13 thôn buôn thiếu điện, trong đó có 2 thôn chưa hề có lưới điện. Đặc biệt là thôn Nà Ven - thôn hình thành từ chính sách di dân kinh tế mới theo chủ trương của Nhà nước nhưng suốt 25 năm qua vẫn sống trong cảnh tăm tối về đêm.

III. ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 6/2013:

Tháng 6/2013 các cơ quan báo chí cần lưu ý tập trung tuyên truyền một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tháng 6 và Quý 2 năm 2013; tiếp tục kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

2. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; các nghị quyết Trung ương, Tỉnh ủy vào cuộc sống; đặc biệt chú trọng tuyên truyền hoạt động của Đảng bộ, chính quyền các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”; Triển khai, quán triệt việc học tập các kết luận, nghị quyết TW6, TW7 (khóa XI).

3. Đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền về hoạt động của tuổi trẻ tỉnh nhà theo tinh thần Quy chế số 05/QC-UBND-TĐTN ngày 27/3/2013 về việc phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk.

4. Tiếp tục triển khai quyết liệt Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép theo tinh thần Công văn số 2222 ngày 10/4/2013 của UBND tỉnh về việc triển khai Công điện số 487/CĐ-TTg, ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Tuyên truyền Kế hoạch số 2344/KH-UBND ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

6. Tuyên truyền các hoạt động thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng Kỷ niệm 102 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2013); 88 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2013); Ngày môi trường Việt Nam (05/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Hoạt động hè; Thanh niên tình nguyện...

7. Tuyên truyền các biện pháp đẩy mạnh thu ngân sách địa phương và các hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; phối hợp với ngành Nông nghiệp tuyên truyền khoa học kỹ thuật cho nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phân bón, vật tư... đẩy mạnh tuyên truyền sản xuất vụ mùa, các biện pháp chống hạn, chống cháy rừng mùa khô và phòng chống dịch cúm gia cầm; dịch lở mồm long móng đang tái diễn trong tỉnh.

8. Tuyên truyền việc thực hiện Hướng dẫn số 60-HD/TG ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2013-2018).

9. Đề nghị các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Hướng dẫn số 59-HD/TG ngày 13/5/2013 về kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013).

10. Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2013 theo tinh thần Công văn số 2911/UBND-VHXH ngày 08/5/2013 của UBND tỉnh.

11. Tiếp tục tuyên truyền để chủ động ngăn chặn sự xâm nhiễm chủng virus cúm A/H7N9 vào Việt Nam, cũng như triển khai các biện pháp phòng chống tại cộng đồng, tránh lây nhiễm sang người.

12. Tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông...

13. Tiếp tục tuyên truyền về công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng và THCN năm 2013 để tạo điều kiện cho phụ huynh và học sinh tiếp cận thông tin trước khi bước vào mùa thi mới.

14. Đài PT-TH tỉnh, báo Đắk Lắk, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh tăng thời lượng và nâng cao chất lượng các chuyên mục, chương trình thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về “văn hóa giao thông”, nêu gương “người tốt việc tốt”, phát hiện và phê phán những biểu hiện chưa tốt để tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND;
- CT, Phó CT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Hội Nhà báo;
- UBND các huyện, TX, TP;
- UBND các xã Ia Lốp; xã Ea Bung; xã Ia Rvê (Ea Súp); xã Krông Na (Buôn Đôn);
- Đài TT-TH các huyện, TX, TP;
- Các Sở, ngành liên quan;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT; VP; BC-XB.

} (để b/c)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Ngọc Tý